

Trường THPT Lý Tử Tấn phối hợp cùng Công an Huyện Thường Tín tuyên truyền luật giao thông đường bộ và kí cam kết chấp hành luật an toàn giao thông.

Sáng ngày 30/09/2024, Trường THPT Lý Tử Tấn phối hợp cùng Công an huyện Thường Tín tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ và kí cam kết chấp hành luật an toàn giao thông cho hơn 1.600 học sinh và gần 60 giáo viên của nhà trường.





Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường đã được Báo cáo viên của Công an huyện phổ biến, quán triệt những kiến thức cơ bản về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là luật giao thông đường bộ, cách đi đúng làn đường và cách xử lý tình huống khi đi trên đường bộ. Cũng trong buổi tuyên truyền về kiến thức, cán bộ còn hướng dẫn các em học sinh lựa chọn đúng mũ bảo hiểm chất lượng, giúp bảo vệ khi tham gia giao thông.



Ngoài ra các em còn được phổ biến các kiến thức liên quan đến văn hóa giao thông, một số nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hiệu quả. Các biện pháp để phòng, tránh tai nạn giao thông. Các chế tài xử lý của pháp luật đối với các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.





Được nghe các cán bộ tuyên truyền đa số học sinh rất háo hức, hứng thú và sôi nổi xung phong tích cực trả lời các tình huống qua các câu hỏi của Báo cáo viên. Không khí của buổi tuyên truyền diễn ra vừa nghiêm túc vừa hứng thú đối với học sinh toàn trường.



Sau phần tuyên truyền, phổ biến kiến thức về luật giao thông đường bộ, Nhà trường cùng các em học sinh với cán bộ công an Huyện Thường Tín đã kí cam kết chấp hành luật an toàn giao thông.



Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường đã được trang bị thêm các kiến thức cơ bản về pháp luật về an toàn giao thông. Từ đó góp phần quan trọng vào quá trình hình thành ý thức tham gia giao thông, hạn chế tình trạng tai nạn và vi phạm liên quan trong quá trình tham gia giao thông đường bộ của các em khi đến trường.

Bài và ảnh: Ngô Thị Hiền (Văn)